

Số: 103.../CV-CT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 08 năm 2022

“Giải trình về ý kiến ngoại trừ trên BCTC  
giữa niên độ đã soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng năm 2022”

**Kính gửi:** Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung (Mã chứng khoán: SPD) xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán trong thời gian qua.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin giải trình về ý kiến kiểm toán trên Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ như sau:

**Ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty kiểm toán:**

*Như trình bày tại Thuyết minh số 4.2, Kiểm toán viên không thu thập được Báo cáo tài chính giữa niên độ cũng như các thông tin báo cáo tài chính của khoản đầu tư vào Công ty liên kết là Công ty Cổ phần Đầu tư New City Seadanang, các thủ tục thay thế cũng không thực hiện được. Tổng giá gốc của khoản đầu tư liên kết nêu trên tại ngày 30/6/2022 là: 18.365.570.000 VND. Với hạn chế này chúng tôi không thể xem xét việc dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn theo quy định. Do hạn chế phạm vi soát xét, chúng tôi không thể đưa ra kết luận về ảnh hưởng của khoản đầu tư nêu trên đến các khoản mục khác trên Báo cáo tài chính giữa niên độ.*

**Giải trình từ phía Công ty:**

Công ty đã nhiều lần gửi công văn đến Công ty CP Đầu tư New City Seadanang về việc yêu cầu cung cấp báo cáo tài chính giữa niên độ cũng như các thông tin báo cáo tài chính của khoản đầu tư nhằm đánh giá giá trị khoản đầu tư. Tuy nhiên đến nay Công ty vẫn chưa nhận thông tin từ Công ty CP Đầu tư New City Seadanang. Bên cạnh đó, Công ty CP Đầu tư New City Seadanang chưa được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán và cũng không có các nguồn thông tin về báo cáo tài chính trên web.

Do không thu thập được thông tin về báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2022 để đánh giá giá trị khoản đầu tư, xem xét trích lập dự phòng giảm giá cho khoản đầu tư tài chính dài hạn (nếu có) theo quy định của Thông tư số 200/2014/TT-BTC. Nên Công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về khoản đầu tư vào Công ty liên kết này.

Trên đây là giải trình về ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2022 để Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và toàn thể Cổ đông được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**



*Trần Như Thiên My*